

*

Số 20-TB/BCĐ

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 06/9/2021

Ngày 06/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Lơ Mô Tu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện. Hội nghị đã dành thời gian để thảo luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; công tác cách ly; việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian tới; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ...

Kết luận cuộc họp, đồng chí chủ trì nhấn mạnh: Trong thời gian qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, tình hình dịch, bệnh trong nước và trong tỉnh đang diễn biến phức tạp, nguy hiểm và khó lường vì vậy đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1- Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân đều hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19, nắm vững các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch để tự giác thực hiện. Đồng thời, củng cố lòng tin của Nhân dân vào công tác phòng, chống dịch của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng; không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, hoảng loạn.

2- Kiểm soát chặt chẽ việc biến động dân cư giữa các địa phương trong huyện. Phát huy cao độ vai trò của công an xã, hệ thống giám sát y tế cơ sở, tổ Covid-19 cộng đồng; bảo vệ an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo quá trình cách ly thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng người cách ly bỏ trốn, lây nhiễm chéo hoặc gây mất an ninh, trật tự trong khu cách ly. Khi phát hiện ca F0 trong cộng đồng thì phải truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch ngay.

3- Tổ chức tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ, an toàn, đúng đối tượng, hiệu quả với quan điểm tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, công

bằng và công khai; thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất, trang bị bảo hộ y tế từ nguồn kinh phí đã được cấp; không được để thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang bị bảo hộ y tế.

4- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 khẩn trương, hiệu quả; nâng cao công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, chính sách, không để xảy ra tiêu cực.

5- Tiếp tục chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt việc cung ứng, vận chuyển, tiếp nhận, lưu thông hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

6- Triển khai hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hình thức học tập phù hợp theo diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng chống dịch covid-19.

7- Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện căn cứ quy chế làm việc của BCD và thông báo phân công nhiệm vụ chủ động triển khai tốt nhiệm vụ được phân công; tăng cường bám sát địa bàn được phân công phụ trách để theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời tham mưu, đề xuất BCD trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

Nơi nhận:

- UBND huyện,
- Các TCCSD trực thuộc,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- Lưu VPHU.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Lơ Mô Tu